

จำนวนบุคลากรตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากร รวมจำนวน ๔๗ คน

รายชื่อข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานปลัดตั้งจังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	หมายเหตุ
๑	นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒	นายชัยวัฒน์ อุดำพันธ์	หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ การปศุสัตว์ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๓	นายประกิจ ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๔	นายพิพรรธพงศ์ พุดเพราะ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๕	นายนิสสัย ศรีจันทร์	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๖	นายประยงค์ กอมณี	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๗	นายปิติ พรธนูวงษ์	ปศุสัตว์อำเภอเวียงยาง รักษาราชการ แทนปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๘	นายอนุรักษ์ กองไชย	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๙	นายนพคุณ คล้ายพันธ์	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๐	นายสามารถ ดาวเศรษฐ์	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๑	นายชรรค์ชัย ชวงชัย	ปศุสัตว์อำเภอ (สัตวแพทย์อาวุโส)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๒	นายอรุณพล อัครจันทร์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ รักษา ราชการแทนปศุสัตว์อำเภอนาทม	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๓	นายสุพจน์ บุญรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๔	นางสาวนงนุช งอยผาลา	ปศุสัตว์อำเภอ (นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ)	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๕	นายภพล ประเสริฐสังข์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๖	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๗	นางสาวทฤทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๘	นางคมคาย พรหมประกาย	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๑๙	นายประหยัด ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๐	นายสาคร ปริมาตร	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอ ศรีสงคราม	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๑	นางสาวมุด่อง แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๒	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๓	นายศรายุทธ ดอนต้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๔	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๕	นางสาวพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๖	นายประภาส โยธรรม	จพง.สัตวบาลชำนาญงาน รักษา ราชการแทนปศุสัตว์อำเภอธาตุพนม	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๗	นายวสิษฐ์ เหลื่อมเภา	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๘	นายยิ่ง เปาริสาร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๒๙	นายมงคล สุ่มวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	
๓๐	นายโกศลปีย์ แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	“หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี”	

รายชื่อพนักงานราชการกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา	หมายเหตุ
๑	นางสาวมารีสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๒	นางสาวชลิตา มุกดาสนิท	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๓	นางสาวศินิทร ปันโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๔	นายศิวะ สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๕	นายปกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๖	นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๗	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๘	นายสถิตย์ พวงศรี	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๙	นายสุชิน วันนาพ้อ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๐	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๑	นายโอกาส โคทังคะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๒	น.ส.พิมลพรรณ สีหาบุตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๓	นายเจษฎา อินอุเทน	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๔	นายเชาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๕	นางกัลยา สุ่มวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๖	นายเปรมชัย ภูดีทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
๑๗	นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	"หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี"	
